

KHU KINH TẾ PHÍA NAM MUỐN PHÂN KHÚC ĐỂ THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG

Các tỉnh trong kế hoạch vùng kinh tế trọng điểm phía Nam kiến nghị Chính phủ tiếp tục phân cấp quyền ra quyết định về ngân sách, vay, sử dụng đất và phát triển giao thông thủy để thúc đẩy tăng trưởng trong khu vực.

Các khu kinh tế trọng điểm phía Nam gồm TP.HCM và bảy tỉnh lân cận - Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An và Tiền Giang.

Địa phương sẽ yêu cầu Chính phủ để thiết lập giới hạn nợ dựa trên khả năng thanh toán của , và cho phép họ xây dựng các cơ chế ngân sách và tạo ra doanh thu để phát triển TP Hồ Chí Minh thành trung tâm tài chính ở Việt Nam và thậm chí cả ASEAN.

Hội đồng khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam cho biết tại một cuộc họp tuần trước rằng sẽ yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với tám địa phương xây dựng kế hoạch quy hoạch sử dụng đất. Hội đồng cho biết cần phải có một cơ chế để giám sát tất cả các hệ thống xử lý nước thải tại các khu, cụm công nghiệp trong khu vực.

Một đại diện từ chính phủ của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nói với hội nghị rằng các địa phương cần đề nghị Chính phủ để mở rộng một đường tàu điện ngầm từ TP.HCM đến huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai và Vũng Tàu để cải thiện giao thông khu vực.

Chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh Ông Nguyễn Thanh Phong cho biết kết nối giao thông khu vực là yếu tại cơ quan để địa phương hiện nay nên thảo luận các biện pháp để tăng cường giao thông.

Các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam muốn Chính phủ xem xét cung cấp vốn để đầu tư vào cơ sở hạ tầng giao thông vận tải và các cơ sở thương mại, dịch vụ tại các khu kinh tế biên giới để đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá Việt Nam sang Campuchia và các nước ASEAN khác thông qua các quốc gia láng giềng.

Ngoài ra, vốn nhà nước nên được sử dụng để xây dựng tuyến đường từ cửa khẩu thuộc tỉnh Tây Ninh và Bình Phước sang Campuchia để bán hàng cho Thái Lan, và xây dựng mở rộng Quốc lộ 14C, đường tuần tra biên giới và quốc lộ 22B.

Các khu kinh tế trọng điểm phía Nam đã duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định trong 10 năm qua với tốc độ tăng trưởng cao hơn so với trung bình của cả nước 1,5 lần. Tăng 8% đất và 17% dân số và 40% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam.

Các khu kinh tế trọng điểm tạo ra 40% tổng doanh thu xuất khẩu, đóng góp 60% cho ngân sách nhà nước trung ương và thu hút hơn 50% tổng số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Vào tháng Hai năm 2014, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Trong giai đoạn 2021-2030, đạt được tốc độ tăng trưởng trung bình của kinh tế 8-8,5% mỗi năm và GDP bình quân đầu người của Mỹ \$ 12,200 vào năm 2030. Tổng mức đầu tư trong khu vực trong 2015-2020 ước đạt 6,540 tỷ đồng.